



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง  
เรื่อง การกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
\*\*\*\*\*

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุชาติ สมใจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง  
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องได้สิ้นสุดแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมได้ตรวจและรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ขอประกาศรายงานการประชุมฯ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง  
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
 วันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ สมใจ	ประธานสภา อบต.	สุชาติ สมใจ	
๒	นายชาญชัย สมใจ	รองประธานสภา อบต.	ชาญชัย สมใจ	
๓	นายประยงค์ ดุมพรหม	สมาชิก อบต. ม. ๑	ประยงค์ ดุมพรหม	
๔	นายประหยัด ปานเกิด	สมาชิก อบต. ม. ๒	ประหยัด ปานเกิด	
๕	นางน้ำฝน ปานพ่วง	สมาชิก อบต. ม. ๓	น้ำฝน ปานพ่วง	
๖	นายสมโชค กลัดหล้า	สมาชิก อบต. ม. ๓	สมโชค กลัดหล้า	
๗	นายอำนาจ ศรีแจ้	สมาชิก อบต. ม. ๔	อำนาจ ศรีแจ้	
๘	นายชวน วงศ์สิงห์	สมาชิก อบต. ม. ๔	ชวน วงศ์สิงห์	
๙	นายเที่ยง ปลืสุวรรณ	สมาชิก อบต. ม. ๕	เที่ยง ปลืสุวรรณ	
๑๐	นางสายฝน สุขศรี	สมาชิก อบต. ม. ๕	สายฝน สุขศรี	
๑๑	นายสำอางค์ งามขำ	สมาชิก อบต. ม. ๖	สำอางค์ งามขำ	
๑๒	นายกำจต เพชรแย้ม	สมาชิก อบต. ม. ๖	กำจต เพชรแย้ม	
๑๓	นายบัญชา ตูเรืองรัมย์	เลขานุการสภา อบต.	บัญชา ตูเรืองรัมย์	
๑๔	นายเสน่ห์ จันทร์เจิม	สมาชิก อบต. ม. ๗	เสน่ห์ จันทร์เจิม	
๑๕	นายวิรัตน์ นาคสิงห์	สมาชิก อบต. ม. ๘	วิรัตน์ นาคสิงห์	
๑๖	นายบุญยิ่ง ตีกลั่น	สมาชิก อบต. ม. ๘	บุญยิ่ง ตีกลั่น	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผล เอกบุตร	นายก อบต.สองพี่น้อง	
๒	นายสมพรรณ สาลี	รองนายก อบต.	
๓	นายประสาน นิลดำ	รองนายก อบต.	
๔	นายสังวาล สาลี	เลขานุการคณะผู้บริหาร	
๕	นางสาวพิศมัย จันทร์แก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๖	นายสิริชัย อุ้นใจเพื่อน	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๗	นายภัทรารุณี แยมกล้า	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๘	นางสาวศิริราณี พรามศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๙	นางสาวศิริรัตน์ โกงกาง	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๐	นางสาวพจนีย์ คนไฉ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
๑๑	นางสาวพรนภา แยมถนอม	กำนันตำบลสองพี่น้อง	
๑๒	นายวีระยุทธ นวลจันทร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	
๑๓	นางจำเริญ หลวงไกร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	
๑๔	นายมานะ ขุนประเสริฐ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	
๑๕	นายมงคล ราญไพร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	
๑๖	นายแฉล้ม พรหมณเฑนท์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	
๑๗	นายบัญญัติ ชื่นอารมณ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	
๑๘	นายสุทิน ชูเนื่อง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	
๑๙	นางสาวบุญน่อง กล่อมจิตร	ปลัด อบต.สองพี่น้อง	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

**ข้อความ**

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องทั้งหมด ขาดการประชุมไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๑**

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ กล่าว

ในเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาพร้อมแล้ว ตามระเบียบถือว่าสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องได้เสนอหนังสือขออนุญาตนายอำเภอแก่งกระจาน เพื่อขอขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ต่อมานายอำเภอแก่งกระจาน ซึ่งทางอำเภอแก่งกระจานได้มีหนังสือประกาศอำเภอแก่งกระจานเรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางอำเภออนุญาตให้ขยายเวลาประชุม วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภาฯ กล่าว

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจกบันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันเสาร์ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

สมาชิกทุกคนกล่าว

ไม่มี

ประธานสภาฯ กล่าว

ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติในที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

**ระเบียบวาระที่ ๓**

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ กล่าว

๓.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่สอง

ในข้อ ๓.๑ จะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ

ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง พิจารณาขอความเห็นชอบนั้น พร้อมกับในวาระที่หนึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ผู้บริหารฯ ได้เสนอเข้าสู่สภาฯ และทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติในเรื่องดังกล่าวโดยสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาคำแปรญัตติ และสมาชิก อบต.สองพี่น้อง หรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ที่มีความประสงค์ขอแปรญัตติเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติชุดนี้ได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่สภาฯ ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการกระผมขอให้ประธานแปรญัตติรายงานผลการพิจารณาในการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ

นายบัญชา กล่าว

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง กระผมนายบัญชา ดูเรื่องรั้ง

ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร้างข้อข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระผมขอรายงานผลการพิจารณาแปรรูปที่ดินและความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดระยะเวลาการเสนอคำขอแปรรูปที่ดินต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ที่ได้รับการคัดเลือกนี้ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง และให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินนัดประชุมพิจารณาคำขอแปรรูปที่ดินในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ในทั้งระยะเวลาที่กำหนดนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์ที่จะยื่นคำขอแปรรูปที่ดินเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เพื่อเชิญมาเข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบยื่นตามร่างเดิมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เสนอมาโดยไม่ขอแก้ไขอันใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ กล่าว

ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ได้รับรายงานผลการพิจารณาผลการแปรรูปที่ดินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินดำเนินการแปรรูปที่ดินแล้ว และทางสภา อบต. สองพี่น้อง ได้กำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดระยะเวลายื่นคำขอแปรรูปที่ดิน เพื่อให้ทางสมาชิก อบต. สองพี่น้อง หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องมายื่นคำขอแปรรูปที่ดิน ร้างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องนั้น ไม่มีสมาชิก อบต. สองพี่น้อง หรือผู้บริหาร อบต. สองพี่น้องมายื่นขอแปรรูปที่ดินแต่อย่างใด และทางคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมได้เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิมที่ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องพร้อมกับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้นคณะกรรมการไม่ขอแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ที่ได้เสนอมาแต่อย่างใด พร้อมกับขอเชิญตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามร่างเดิม ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป จึงรายงานให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องทราบ

เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ มีมติยืนตามร่างเดิม ดังนั้น กระทบขอมติที่ประชุม จะเห็นชอบให้ผ่านในวาระที่สอง หรือไม่

สมาชิก อบต.ทุกคน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ที่อยู่ในที่ประชุมมีจำนวนทั้งหมด ๑๖ คน ยกมือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ที่คณะกรรมการแปรญัตติยืนตามร่างเดิมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ คน งดออกเสียง ๑ คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่สภาได้รับหลักการแห่งร่างในวาระที่หนึ่ง

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่สาม

ประธานสภาฯ กล่าว

ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่สาม ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายอันใดอีกจะเป็นการลงมติดังเดียว กระทบขอให้เลขานุการสภาฯ นับจำนวนสมาชิก อบต. สองพี่น้อง สมาชิกสภาฯ ว่ามีผู้ใดขาดการประชุมหรือไม่ เพราะจะเป็นการลงมติในวาระที่สาม

เลขานุการสภาฯ กล่าว

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธนครในขณะนี้สมาชิก อบต. สองพี่น้องอยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๖ คน ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง รวมประธานสภาฯ ครบทุกคนไม่มีท่านใดขาดค่ะ

ประธานสภาฯ กล่าว

ในเมื่อสมาชิก อบต. สองพี่น้องอยู่ครบทุกคนกระทบขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และตามที่คณะกรรมการแปรญัตติยืนตามร่างเดิมหรือไม่หากเห็นชอบขอให้สมาชิกสภาฯ อบต.สองพี่น้องยกมือ กระทบขอมติในที่ประชุม

สมาชิก อบต.ทุกท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ที่อยู่ในที่ประชุมมีจำนวนทั้งหมด ๑๖ คน ยกมือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง ที่คณะกรรมการแปรญัตติยืนตามร่างเดิมและที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้องรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ คน งดออกเสียง ๑ คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ประธานสภาฯ กล่าว

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

บุญนียง กล่อมจิตร

สุชาติ สมใจ

(นางสาวบุญนียง กล่อมจิตร)

(นายสุชาติ สมใจ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง